

Số: 462/TB-TLĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

### **THÔNG BÁO**

**Kết luận cuộc họp đôn đốc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”**

Ngày 10/11/2021, đồng chí Ngô Duy Hiếu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì cuộc họp với các ban đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02/Ctr-BCH ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Chương trình số 02/Ctr-BCH). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban: Tuyên giáo, Tổ chức, Tài chính, Chính sách – Pháp luật, Quan hệ lao động, Đối ngoại, Nữ công; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc: Viện Công nhân và Công đoàn; Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động; Trường Đại học Công đoàn.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo báo cáo và ý kiến phát biểu của đại diện Văn phòng, các ban, đồng chí Ngô Duy Hiếu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn kết luận như sau:

#### **1. Về kết quả tuyên truyền và triển khai Chương trình số 02/Ctr-BCH từ khi ban hành đến nay**

Sau hơn 03 tháng kể từ khi ban hành Chương trình số 02/Ctr-BCH, công tác tuyên truyền về Chương trình đã được nhiều đơn vị triển khai kịp thời, bài bản có hiệu quả; công tác học tập, quán triệt được chú trọng. Một số ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn đã triển khai một số nhiệm vụ, có kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, công tác học tập Nghị quyết, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Chương tại nhiều đơn vị và một số cấp công đoàn còn chậm. Tính đến ngày 9/11/2021, có 32/83 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn ban hành chương trình, kế hoạch triển khai Chương trình số 02/Ctr-BCH; 30/83 đơn vị tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp ban hành chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nhiều ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn được phân công triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục của Chương trình số 02/Ctr-BCH còn chưa có hoạt động



triển khai cụ thể, chưa tuân thủ yêu cầu của Thường trực Đoàn Chủ tịch về báo cáo rà soát tiến độ triển khai nhiệm vụ được phân công.

## **2. Về một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới**

2.1. Toàn hệ thống tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW và Chương trình số 02/Ctr-BCH, đồng thời nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng cần phải được đầu tư chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, là giải pháp cụ thể, thiết thực đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong những năm tới.

2.2. Chỉ đạo, đôn đốc 100% công đoàn cấp trên cơ sở trở lên xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW và Chương trình hành động số 02/Ctr-BCH ở cấp mình, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị. Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện hoặc lựa chọn các nội dung phù hợp đưa vào chương trình công tác nhiệm kỳ, hàng năm để triển khai thực hiện.

2.3. Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn đưa nội dung Chương trình số 02/Ctr-BCH và Nghị quyết số 02-NQ/TW vào nội dung sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên môn. Các ban, đơn vị được giao thực hiện các công việc, nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục của Chương trình hành động số 02/Ctr-BCH phân công lãnh đạo ban chỉ đạo và cán bộ trực tiếp tham mưu xây dựng kế hoạch tiến độ triển khai từng nhiệm vụ được giao, báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch và gửi về Ban Tuyên giáo trước ngày 30/11/2021 để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc.

2.4. Duy trì chế độ giao ban, báo cáo 6 tháng/lần việc triển khai nhiệm vụ của các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn để rà soát chất lượng, tiến độ, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả Chương trình số 02/Ctr-BCH.

Ban Tuyên giáo phát huy vai trò của đơn vị thường trực thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW và Chương trình số 02/Ctr-BCH toàn hệ thống và các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, thường xuyên báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

## **3. Về tham mưu công tác phối hợp triển khai**

3.1. Giao Ban Tuyên giáo tham mưu nội dung, thời gian làm việc của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương tại mục 5, 6 phần IV về triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, trước ngày 10/12/2021.

3.2. Giao Ban Tổ chức tham mưu nội dung, thời gian làm việc của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn với Ban Tổ chức Trung ương tại mục 4 phần IV để triển



khai các nội dung liên quan của Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị trong tháng 12/2021.

3.3. Giao Viện Công nhân và Công đoàn tham mưu nội dung, thời gian làm việc của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại mục 5 phần IV về việc nghiên cứu đưa nội dung về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vào chương trình đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ trong các học viện, trường chính trị, hoàn thành trong tháng 12/2021.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Ngô Duy Hiếu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn tại cuộc họp đơn đốc triển khai Chương trình hành động số 02/Ctr-BCH. Đề nghị các ban, đơn vị và các cấp công đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Đ/c Chủ tịch và các đ/c PCT TLD (để b/c);
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLD (để t/h);
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố; các CĐ Ngành TW và tương đương, CĐ TCty trực thuộc TLD (để t/h);
- Lưu: VT, TG.



**TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Xuân Hùng**